

SE - เก็งกำไร ต้องคิดถือหุ้นได้ไว้ก่อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลืจั่วหัว...

เดี๋ยวนี้นะ การจะหวังเก็งกำไรหุ้นแบบ เล่นจบในวัน เริ่มจะยากขึ้น ยิ่งถ้าไม่มีเวลาอยู่หน้าจอด้วยแล้วนั้น การหาหุ้น การเข้าราคา การขายออก แทบจะบอกได้เลยว่ายากจริงๆ แต่ก็มีหุ้นให้เล่นนะ ไม่ใช่ไม่มี แต่ต้องใช้ฝีมือมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยและ... แต่ถ้าจะแก้เกมง่าย ๆ ถ้ามันใจแล้วว่าสัญญาทางขึ้นเด่นกว่า หรือ มีโอกาสสูงกว่าจะเล่นลง แต่ไม่ว่าจะขึ้นวันนั้นเลยหรือไม่ ก็ต้องคิดว่า ถ้าซื้อไปแล้ว เราต้องถือหุ้นข้ามวันได้ นั่นแปลว่า เมื่อครบกำหนดจ่าย ต้องมีเงินจ่ายเต็มจำนวน และ อาจจะไม่ได้อถือข้ามวันแค่วันเดียวนะ การถือหุ้น อาจจะต้องเผื่อไว้ 2-3 วัน.. ถ้าผ่านไป 3 วันแล้ว หุ้นยังไม่ขยับขึ้น ก็ต้องเริ่มจะพิจารณาอีกรอบนะครับ เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดี ๆ เหมาะกับการลงทุนยาว ๆ ก็อาจจะถือนาน ๆ ได้... แต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไร หุ้นตัวจืด ๆ ไม่ควรจะเกิน 3 วัน ไว้ก่อน หรือ วันที่ 4 ต้องขึ้นได้เลยทันที แล้วด้วยเป็นหุ้นเก็งกำไร ที่เข้าตาเราอยู่นั้น อาจจะมีการขึ้นมาก่อนวันสองวัน จังหวะการเข้า ก็อาจจะต้องเน้นว่า ราคาขยับมากเกินไป อาจจะไม่สวยเท่าไรหรอก แต่การจะไล่ราคาเลย ถ้าเปิดสูง ๆ ก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันนะ... นี่แหละ ถึงต้องกล่าวว่า ต้องอาศัยฝีมือกันมากขึ้นหน่อย ใครที่อ่านราคา หรือ จังหวะการโยนซื้อโยนขายได้เก่ง ๆ หน่อย ก็จะได้เปรียบ... เอาเถอะครับ เรื่องแบบนี้ ไม่ยากเกินไปสำหรับเรา แล้วแต่ละท่าน ก็อาจจะมีแผนการเล่นที่แตกต่างกันไป ถ้าใครเป็นแล้วเก่งแล้ว ก็ว่าไป ถ้าใครยังไม่เป็นไม่เก่ง ก็ค่อย ๆ เรียนรู้กันไป ไม่ต้องรีบครับ ตลาดและหุ้น ไม่หนีเราไปไหนหรอกนะ มีแต่เราที่แหละ จะมีพลัง หรือ มีปัจจัยอยู่กับตลาดได้ขนาดไหนมากกว่า... เจ็บได้ แต่อย่าเจ็บเยาะ หรือ อย่าเจ็บนานเกินไป

ดูตามเกม...

ถ้าจะย่อ ก็อย่างทีกล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับ เพราะขึ้นมาแล้วสักระยะหนึ่ง การจะย่อ ก็ต้องไม่ควรรย่อเยาะ หรือ ถ้าจะแกว่งแคบ ๆ พักตัว ก็ไม่ควรนานไป หรือ ขึ้นได้เลย ก็จะต้องดูสวย

- แนวรับ : ... 1.44-1.41 หรือ ห้ามลงต่ำกว่า 1.40 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 1.60 คาดหวังได้ หรือ รอบยาว ๆ หวัง 1.90

Price Chart...(SE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SE... เรื่องของการอ่าน Price Pattern และเรื่องการดูแนวโน้ม เราได้เอ่ยมาบ่อย ๆ แล้ว ยิ่งถ้าเป็น Price Pattern ด้วยแล้วนั้น บางครั้งไม่เหมือนตำราแบบสวย ๆ หรอกนะครับ ต้องใช้จินตนาการในการมองอย่างในภาพนี้ เราก็เห็นนะว่ามี Price Pattern เชิงบวก และสัดส่วนการย่อตัวลง ก็อยู่ในค่าที่มีแนวโน้มดีมากๆ การขึ้นไกล ๆ อาจจะคาดหวังได้เกิน 1.60 เสียด้วยซ้ำไป และนั่นไม่เท่าไร หากว่ากันตามรูปแบบของ เส้น MA. จะหวังได้ไกล ๆ มาก ๆ ก็ได้นะครับ ก็ลอง ๆ คาดกันดูนะ เอาแบบคร่าว ๆ ว่า ราคาที่เส้นเรียงตัวกันนั้น อยู่แถว ๆ 1.40 ดังนั้น ถ้าจะขึ้นยาว ๆ ไปอีก 1 เท่าตัว จากราคาที่เส้นเรียงตัว เราจะมองกันได้ถึงราคาไหน (2.80 เลย)